

Cuối cùng thì cô chọn một câu chuyện và mua nó tôi kìa chi tiết.

Si Vis Pacem Para Bellum

Cuộc Tình Đắc Đáo Việt-Nam

Cách đây không lâu, có một cô bạn học ngữ văn M đã tìm tôi. Cô ấy mua một vài tài liệu đó cho có vẻ exotic một chút. Cô ấy nhờ tôi góp ý cho một câu chuyện. Tôi không biết nên gợi ý gì, vì tôi cũng không biết gì về tôi, nhưng có đi đâu gì đó cấn. Tôi cũng moi óc và góp ý cho một vài tựa đề. Cô có vẻ impressed lắm, nói theo kiểu nói của mấy 'ông', thì là 'ông' lắm! Câu chuyện nào cô cũng bắt tôi kể cho nghe. Cuối cùng thì cô chọn một câu chuyện và mua nó tôi kìa chi tiết.

Tôi cũng thấy câu chuyện này cũng khá đắc đáo, đắc đáo ở chỗ là đây là một câu chuyện xảy ra tại đất M. Đó cũng chính là một câu chuyện tình bình thường. Yêu nhau rồi ghen nhau rồi choáng nhau rồi vác chiêng hũu tòa. Tuy nhiên cuộc tình này cũng đắc đáo một chút, đắc đáo ở chỗ là họ đã gặp nhau trên xung đất lộn phôi vác chiêng hũu tòa, rồi họ đã chia tay nhau vĩnh viễn rồi.

Chúng ta ai ngờ đâu biết tính của cả là của ngữ văn M. Chính vì thế mà đàn bà Á Châu có sức thu hút rất cao đối với họ. Mnh mai, kín đáo! Khi tôi đi học tiếng Anh với ngữ văn M, tôi cũng đã khai thác một cái thú hiêu của họ. Những bài văn của tôi phần nhiều là những mớ mớ ngữ văn Việt-Nam, không có tính chất thực tế của ngữ văn M. Tuy nhiên đôi lúc chế giễu Việt chúng ta thích nói vòng vòng, những khi gặp một bài văn vòng vòng như thế họ lại khoái đắc mồi chết chết! Chính vì thế những bài của tôi đã gợi lên sự tò mò của họ. Và thế là cá câu! Tôi đắc đắc đi m A suốt!

Câu chuyện tình này nếu xảy ra ở Việt-Nam thì chúng có chi là gì. Cũng vì vậy mà qua những mớ mớ là xe cán chó chó của xe, thì những cuộc tình như thế này bắt đầu rồi! Những đắc gì ở đây không phải là ngữ văn Việt-Nam mà là ngữ văn M. Đã là ngữ văn M thì lại suy nghĩ của họ

không gì chúng ta vì văn hóa của họ khác văn hóa của mình rất xa. Cho nên những thói mình cho là rất tốt mà những thì họ lại thấy có ‘vấn đề’. Chẳng cần đưa ra một đống tài liệu gì tưng tưng chút là họ sẽ cười cho kẻ mồm cù dù nói dung của nó chẳng có gì phong phú cho lắm!



Một câu chuyện tình cảm như là một chiếc xe hơi không nổ máy, vậy mà đôi người lái tiêu đề ‘tôi đánh vợ tôi’, họ đã cười ngạo cho hết bài. Đánh vợ là tội nghiêm trọng, vì nó thuộc loại home violence. Những chuyện như thế xảy ra trong gia đình lúc nào mà chẳng có. Những nói qua nói lại thì dễ thôi. Những tay họ chân thì thuộc loại nhấc cựa tòa án, cựa nhấc sát, nên coi chừng. Đám thì chẳng thấy có gì là lạ, chẳng là một chiếc xe không nổ máy thôi. Thế mà họ lại cho tôi đi tìm A! Thế có lạ không?

Thì ra lại suy nghĩ của họ không gì mình. Họ không có cái gì tưởng tượng gì rất là Á Đông của mình! Tôi đã ví một chiếc xe gì ngạo mà một cô vợ khó tính, luôn luôn phải chửi chửi người lái thì cô mới toan tính của tôi! Họ cũng biết chiếc xe là phải nghĩ thì không có không được để thay cái chân của mình đi đây đi đó. Những họ không bao giờ nghĩ rằng tôi đã ví chiếc xe như một cô vợ khó tính. Một ngày tôi đi học, xe không nổ máy, nên tôi đã ra đập tay lên ca-bô xe. Sau đó, khi người lái tôi đã lên xe đi rồi, chửi bu gi, v.v... nghĩa là làm hết cách để xoa dịu cô vợ khó tính của tôi. Và loay hoay một lúc chiếc xe nổ lại. Câu chuyện chẳng có vậy, những tôi đã không mô tả nó dài ba giờ, mà là viết thành một bài thật dài! Và kết quả là vợ giáo sư bực ‘vấn đề’!

Nghe tôi mô thích những những câu chuyện kể lại, những lại xảy ra với tôi của họ. Vì thế nên cô bạn nhà báo này bực ‘vấn đề’ ngay. Câu chuyện này thật là một câu chuyện của một người con gái dám cãi lại cha mẹ thì mình chửi theo tiếng gọi của tình yêu. Yêu kiều này chẳng ít xảy ra ở Việt-Nam vì có cha mẹ nào lại chấp nhận sự tự do quá trình của con cái mình mà không dám làm gì hết. Những đây là xã hội, đất nước của tôi mà sự tự do được xem rất trọng. Do đó những chuyện như thế này lại là những câu chuyện rất tình cảm xã hội này. Dĩ nhiên cha mẹ cô gái đành chấp thuận vì họ không còn cách nào để kiểm soát con mình được nữa. Họ đành chấp thuận với cái luật pháp của Mỹ. Của cái là họ sẽ bực tù ngay, nên họ đành chấp thuận những tiêu chuẩn thôi, nghĩa là xem như họ chấp nhận để con gái của họ.

Câu chuyện không dừng lại đây. Một thời gian sau, đôi trai gái lại cãi nhau ra tòa. Cô gái tố cáo ông chồng hay ghen tuông, chèn chèn say sưa và mình lại có xích mích với nhau là anh chàng chẳng vì mang vợ ra mà tìm quật cho ngã tay. Đói với cái xã hội này, chẳng đánh vợ kiều đó thì

Cuộc Tình Địch Đáo Với t-Nam

Tác Giả: Phê-Rô Nguyễn Hoàng
Thứ Bảy, 01 Tháng 9 Năm 2012 08:30

chị có nể chị tù thôi. Nhưng xem ra, anh chàng này coi thẩm quyền chị y. Tù 10 M mà, đâu gì thẩm quyền tù VC. Nó chị có nghĩa là mọt chút ít t do mọt thẩm quyền gian thôi. Ngoài ra thì mình đừng c ăn uống no nê! Thì nên anh ta c vào tù ra khám hoài vì chị mọt tôi danh là đánh v. Vả a đừng c tha ra đừng c ít lâu anh ta lại đánh v, lại ra tòa, lại bị thẩm quyền ng c. Lại thêm vài ngày tù!

Thị nhưng cô gái không bao giờ đòi ly dị, mọt c đưa tòa để nghe cô khiếu nại. Quan tòa không biết phải xử làm sao khi nghe cô thưa lại: “anh y đánh tôi, nhưng anh y vẫn thẩm quyền tôi!” Hỏi anh chàng có nhận tôi không, anh ta thưa rằng nhận nhưng anh ta đã đánh v chị vì anh ta quá ghen. Chị thưa ra anh ta vẫn thẩm quyền v.

Chị u chị t, tòa hỏi nhìn ngọ i này đến ngọ i khác, lung túng. “Thị thưa số cô muốn tòa làm gì? Cô không muốn ly dị sao?” “Không, vì tuy anh y đánh tôi, nhưng anh y vẫn thẩm quyền tôi và tôi vẫn thẩm quyền anh y!”

Tại đây quan tòa đưa chị hai tay lên trái thẩm quyền dài, vì ông không biết phải xử quy t làm sao. Chị cùng tòa xử quy t bằng cách cho hai ngọ i ly thân, và đưa cô đi mọt n thẩm quyền xa mà không cho anh chị ng biết. Không nhưng thẩm quyền, quan tòa còn cho cô nàng mọt cái thẩm quyền để có thẩm quyền chia ra cho cảnh sát nắm anh chị ng lại c bám theo cô.

Thị nhưng cô không bao giờ xử để ng cái để c quy n đó. It lâu sau, tôi có dịp đi ghé Chị Farmer. Biết ng tôi lại gặp anh chị nắm tay nhau trong có v hạnh phúc lạ m. Hỏi ra thì họ đã có thêm mọt đứa con. Thì ra đúng là thẩm quyền nhau lạ m, c nắm nhau đau. Và cho tại vì chị này c v chị ng này v n chung v nhau hạnh phúc, cái thẩm quyền hạnh phúc mà nhưng đôi v chị ng khác không bao giờ muốn có.

Tất nhiên thẩm quyền tho ng họ cũng thẩm quyền t m qu t nhau cho nó để bu n. Địch có cái là t đó tr đi, họ chị d gì lôi nhau ra tòa nữa, vì mọt i ra tòa thì mọt t n n r lại bị cách ly nữa, đi u mà họ không muốn có.

Nashville, TN 31/8/12